

บทที่ 5

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ

การวิจัยเรื่องการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการส่งเสริม การท่องเที่ยวชุมชน ในอำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางอินเทอร์เน็ต ในการแสดงข้อมูลแหล่งชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ในอำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้วิจัย ทำการสรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้

5.1 สรุปผลการวิจัย

จากการศึกษาแหล่งชุมชนท่องเที่ยว ในอำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการจัดทำฐานข้อมูลเชิงพื้นที่และตำแหน่งที่ตั้งของชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ในอำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า สามารถทำให้นักท่องเที่ยวทั้งในจังหวัดและ ต่างจังหวัด เข้ามาเยี่ยมชมได้ในแต่ละชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ในอำเภอลำปลายมาศ จังหวัด บุรีรัมย์ ทราบถึงที่ตั้งตำแหน่งเชิงพื้นที่ของศูนย์การเรียนรู้ต่าง ๆ ในชุมชนได้อย่างชัดเจน และได้ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ใช้ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตในการจัดทำเว็บไซต์นำเสนอชุมชนท่องเที่ยว ใน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า ทำให้นักท่องเที่ยวเข้าถึงตัวชุมชนท่องเที่ยว ได้สะดวก รวดเร็ว ทั้งยังรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว กิจกรรมต่าง ๆ พร้อมทั้งพัก และยัง รวมไปถึงสินค้าโอท็อปในแต่ละชุมชน ในอำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

5.2 อภิปรายผล

ผลการศึกษาเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการเผยแพร่ ชุมชน ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กรณีศึกษา อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ มีวัตถุประสงค์ เพื่อ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางอินเทอร์เน็ตในการแสดงข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวชุมชน OTOP นวัตวิถี ใน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ที่ได้มีการพัฒนาไปตามนโยบาย Thailand 4.0 คือ เป็นวิสัยทัศน์ เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย หรือ โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล วิสัยทัศน์ที่ว่า มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ที่มีภารกิจสำคัญในการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ เพื่อปรับแก้ จัดระบบ ปรับทิศทาง และสร้างหนทางพัฒนาประเทศให้เจริญ สามารถรับมือกับโอกาสและภัย คุกคามแบบใหม่ ๆ ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว พบว่า การจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์นี้ทำให้ เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานในการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวพร้อมกับส่งเสริมการ ประชาสัมพันธ์ และสามารถทำให้นักท่องเที่ยวในชุมชนใกล้เคียง และนักท่องเที่ยวทั้งใน และ ต่างจังหวัดที่เข้ามาเยี่ยมชมชุมชนท่องเที่ยว ในอำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้เข้าถึงการ ท่องเที่ยวในชุมชน ได้สะดวก รวดเร็ว ทั้งยังรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว

กิจกรรมต่าง ๆ พร้อมทั้งพัก และยังรวมไปถึงสินค้าโอท็อปในแต่ละชุมชน ได้สะดวกมากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พุฒพัฒน์ คาวชิระพิทักษ์ (2553) ได้ทำการศึกษาการจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการพัฒนาเครือข่ายโอท็อป และ แหล่งท่องเที่ยวในเขตริมน้ำ อำเภอเมือง และอำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี พบว่า การจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์นี้ทำให้เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานในการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวพร้อมกับส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์โอท็อป-โอพีซี และยังสามารได้เข้าถึงสินค้าโอท็อป ได้สะดวกมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากจังหวัดบุรีรัมย์เป็นจังหวัดที่มีชื่อเสียงทางด้านการท่องเที่ยวและมีสินค้าโอท็อปจึงมีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมเป็นจำนวนมากมาเหมือนกับจังหวัดปทุมธานี

5.3 ข้อเสนอแนะ

แนวทางในการปรับปรุงและข้อเสนอแนะให้งานวิจัยเรื่องการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการเผยแพร่ ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ทัศนศึกษา อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นมีดังนี้

5.3.1 ปัจจุบันการสืบค้นข้อมูลในเว็บไซต์ต่าง ๆ ที่ได้มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วและชุมชนมีความสนใจเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่ ต้องการได้รับความรู้และสามารถใช้งานได้ ต้องการได้รับบริการฟรีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อความสะดวกในการใช้งานทางการท่องเที่ยวที่มีข้อมูลจำนวนมาก และมีความหลากหลาย ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านทางอินเทอร์เน็ต

5.3.2 ควรส่งเสริม และกระตุ้นการท่องเที่ยวชุมชนท่องเที่ยวทั้งในส่วนของการส่งเสริมด้านการตลาดการท่องเที่ยว และในการจัดการแหล่งชุมชนท่องเที่ยว เพื่อสร้างความยั่งยืนให้ชุมชนต่อไป

5.3.3 ควรศึกษาความคิดเห็นของผู้ให้ข้อมูลให้ครอบคลุมทั้งหน่วยงานราชการ ผู้นำชุมชน ผู้ประกอบการที่มาจากภายนอก ผู้ประกอบการที่เป็นคนพื้นเพ และนักท่องเที่ยว ด้วยวิธีการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ และการเก็บข้อมูลเชิงลึกในประเด็นที่ต้องการ